

Tiến sĩ Frank Ranelli
Giám đốc các trường

Dịch trong Google Dịch

ngày 1 tháng 9 năm 2021

Kính gửi các gia đình Piscataway:

Khi Năm học 2021-2022 đến gần, chúng tôi rất vui mừng được mời mọi người quay lại các tòa nhà của chúng tôi. Một số trường học của chúng tôi sẽ có hiệu trưởng mới chào mừng học sinh của họ. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ sự lãnh đạo của họ và thấy học sinh của chúng tôi phát triển mạnh trong suốt cả năm.

Theo dõi thông tin học khu mà tôi đã gửi hai tuần trước, tôi muốn xác định rõ hơn cách học khu sẽ xử lý các tình huống học sinh phải cách ly.

Giáo dục học sinh bị cách ly

Chúng tôi có thể có những trường hợp học sinh cần phải cách ly do tiếp xúc với COVID-19. Chúng tôi sẽ xử lý việc giáo dục học sinh bị cách ly thông qua hướng dẫn truy cập từ xa (không phải hướng dẫn kết hợp). Như thường lệ, phụ huynh phải chia sẻ thông tin liên lạc và cách ly chặt chẽ với y tá của trường.

Vui lòng xem thông tin sau:

1. Nếu một nhân viên được ban quản lý tòa nhà của họ thông báo rằng một học sinh bị cách ly vì bất kỳ tình huống COVID-19 nào, thì nhân viên đó sẽ cung cấp quyền truy cập từ xa cho học sinh bị cách ly để nghe các bài học.
2. Giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh bị cách ly tài liệu bài học / bài tập qua Schoology, Google Classroom hoặc Seesaw.
3. Học sinh sẽ có quyền truy cập vào tương tác trong lớp học, hiển thị trực quan công việc tương ứng và có khả năng đặt các câu hỏi tiếp theo. Các câu hỏi có thể được xử lý theo cách khác nhau tùy theo môn học và nhân viên giảng dạy.
4. Quyền truy cập này rất có thể sẽ có vào ngày học tiếp theo sau khi có thông báo cách ly học sinh. Điều này sẽ giúp giáo viên có thời gian để đăng tải tài liệu bài học.
5. Chúng tôi sẽ mong đợi nhân viên giảng dạy di chuyển xung quanh phòng và giảng dạy giống như họ nếu tất cả học sinh đều có mặt. Điều này sẽ không hoàn toàn giống với mô hình dạy học kết hợp từ năm học trước.
6. Hướng dẫn truy cập từ xa này chỉ dành cho các tình huống cách ly ngắn hạn COVID-19.

COVID-19 Thông tin liên lạc

Bảng điều khiển COVID-19 của học khu sẽ trở lại trên trang web bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8 tháng 9 năm 2021. Tất cả các con số sẽ phản ánh năm học 2021-2022. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo COVID-19 cho tất cả các bên liên quan của học khu như chúng tôi đã làm vào năm ngoái.

Các Mẫu Sàng Lọc COVID-19

Năm nay, phụ huynh sẽ được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu kiểm tra COVID-19 trong Genesis vào đầu mỗi tháng. Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu sàng lọc trong [Genesis](#) bên dưới “Biểu mẫu”. Các bậc cha mẹ có con trong chương trình Before Care phải hoàn thành cuộc kiểm tra hàng ngày khi trẻ tan học.

Chúng tôi mong được chào đón các học sinh của chúng tôi trở lại vào Thứ Năm tuần này, ngày 2 tháng 9.

Rất chân thành,



Tiến sĩ Frank Ranelli
Giám đốc Trường